



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

.....

ตามประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๖ ราย นั้น

บัดนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัคร
เข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๐๑	๖๕๘๐๐๗๑	นางสาวณัฐชญา ตัญบุญยกิจ
๒	๐๒	๖๕๘๐๐๐๗	นางสาวสุนทรา อดทน
๓	๐๕	๖๕๘๐๐๑๔	นายชิวิน ทองประชุม
๔	๐๔	๖๕๘๐๐๑๙	นายยุทธพงศ์ ปัญจสุภาลักษณ์
๕	๐๓	๖๕๘๐๐๐๕	นายฐิติพงศ์ ระดมยิง
๖	๐๖	๖๕๘๐๐๕๔	นางสาวสิริธร ขำวิไล

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้นั้น ได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้นั้น มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ขึ้น ได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัว และรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวกฤษณา จิรวุฒน์สถิตย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ